




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, newtv, ch7, voicetv, thaich8, NBT, INN, thebetter, thebangkokinsight, mono29, thailandplus, hfocus, 77kaoded)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย เหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาร์เข้านี้ (17 พ.ย.) แรงสั่นสะเทือนถึงหลายจังหวัดในไทย มี รพ. 14 แห่ง ใน 3 จังหวัดได้รับผลกระทบ ได้แก่ เชียงราย 11 แห่ง เชียงใหม่ 2 แห่ง และสกลนคร 1 แห่ง ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวไม่กระทบโครงสร้างหลัก ได้ส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม สามารถเปิดบริการได้แล้ว 12 แห่ง ปิดบริการบางส่วน 2 แห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, hfocus)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย มอบหมายทีม SEhRT ของศูนย์อนามัย ลงพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวอย่างปลอดภัย</p>	
<p>โครงการ Set Zero</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, INN, thebangkokinsigh, ch7, thailandplus, prd, mcot, newtv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือระหว่าง สธ. และ ยธ. วางกรอบการเผาทำลายยาเสพติดตามนโยบายนายกฯ เห็นชอบโครงการ Set Zero เผาทำลายยาเสพติดของกลางมาราธอน รวม 340 ตัน พร้อมเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่อง 8-10 ตันต่อครั้ง ทุก 2 เดือน และกำชับให้กำกับการเผาทำลายให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>ตั้งกองทุนมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบหมาย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ตั้งกองทุนมะเร็งครอบคลุมทุกสิทธิรองรับนโยบายมะเร็งครบวงจร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ขับเคลื่อนงานมะเร็งครบวงจร ยืนยันไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุนมะเร็งบัตรทอง เริ่มต้นปี 2668 ส่วนปี 2567 บูรณาการช่วงงบกลาง ส่วนสิทธิแม่ไม้มแกรม กำลังเข้าสู่ คกก.สิทธิประโยชน์</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการยกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ..... ว่า ในหลักการกฎหมายฉบับนี้ต้องการอุดรอยรั่วการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภท ส่วนร้านขายกัญชารูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้ปิดกั้น แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ได้อนุญาต รวมถึงการปลูกในบ้านต้องมาขออนุญาตด้วย สำหรับการสูบในพื้นที่ส่วนตัวหรือในบ้านผิดกฎหมายหรือไม่นั้น มีการเสนอเข้าไปใน คกก.ยกร่างฯ พิจารณาปรับปรุงร่าง เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมสภาต่อไป</p>	
<p>หารือความร่วมมือด้านสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน EU-ASEAN Business Council Thailand Health Roadshow - Thailand Healthcare Outlook: Better Health Tomorrow หารือร่วมกับสภาธุรกิจสุขภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดูแลสุขภาพและระบบนิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย สรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thecoverage)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.สธ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่แก่ สรพ. ย้ำมาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สรพ. อย่างเต็มที่</p>	
<p>ส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม The Seventh Asian and Pacific Population Conference (APPC) ณ The United Nations Conference Center (UNCC) กรุงเทพฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเกิด ภายใต้แคมเปญ “Give Birth Great World” การเกิดคือการให้ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเปลี่ยนคนที่มีบุตรยาก และการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเร่งภาครัฐและภาคเอกชนยกเครื่องคลินิกส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p>หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยทางระบบประสาท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, thecoverage, prd.) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ ขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ประเด็น High Medical Technology นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic assisted gait training) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดิน มาใช้รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางระบบประสาทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป โดยนำมาใช้ใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการศึกษา และรพ.ประสาทเชียงใหม่</p>	-
<p>บริการตรวจคัดกรองโรคหายาก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมวิทย์ฯ ได้เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ให้สามารถเปิดบริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ตามเป้าหมาย “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย ผลการรักษาดี สติปัญญาดี” เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตดี สติปัญญาดี ลดความพิการและเสียชีวิตตั้งแต่วัยทารก จากผลการดำเนินงาน 31 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 ให้บริการตรวจคัดกรอง 6,198 ตัวอย่าง พบความเสี่ยงต่อภาวะพร่องไทโรยด์ฮอรัโมนแต่กำเนิด 41 ราย ได้ประสาน รพ. ที่ส่งตรวจแล้ว สำหรับกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ยังไม่พบทารกที่ยืนยันว่ามีความผิดปกติ</p>	-
<p>เตือนภัยบุตรไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีมีการแชร์คลิปเด็กผู้หญิงอายุราว 7-8 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมแสดงท่าเต้นประกอบดนตรี กังวลว่าอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ขอแนะนำให้ผู้ปกครองโปรดดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ย้ำการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ทั้งพัฒนาการของสมอง โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดอื่น ๆ</p>	-
<p>ภาวะสมองล้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, newtv, hfocus, ch7, thailandplus) - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ภาวะสมองล้า เป็นผลกระทบจากการถดถอยในการทำงานของสมอง ทำให้ไม่มีสมาธิในการจดจ่อ คิดช้าลงหรือหลงลืมได้ง่าย รวมถึงสภาพทางจิตใจ ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน แนะนำควรขอคำปรึกษาและรับการตรวจจากแพทย์ - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สงสัยภาวะนี้สามารถสังเกตอาการได้ด้วยตนเองว่ามีปัญหาความจำสั้น ขาดสมาธิจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการเข้าสังคม รวมถึงคนใกล้ชิดอาจสังเกตได้จากสภาพการทำงานที่ย่ำแย่เฉียบพลันจากเดิมจนเห็นได้ชัด ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ</p>	-
<p>วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์ - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า รพ.ราชวิถี ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการมีบุตรและเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรม วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) 17 พ.ย. 2566 ณ รพ.ราชวิถี เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกคลอด เพื่อร่วมส่งมอบเด็กคุณภาพสู่ครอบครัว</p>	-
<p>ย้ำความสำคัญวัคซีนไขหวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, acnews) - รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า ช่วง 2-3 ปีที่มีการระบาดของโควิด 19 ทำให้โรคไข้หวัดใหญ่หลบไปชั่วคราว ประชาชนทั่วไปไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้อันตราย 2566 เห็นชัดว่าประชาชนป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก ย้ำว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นได้ทุกกลุ่มอายุ และจะคงอยู่กับเราตลอดไป วัคซีนไขหวัดใหญ่จึงมีประโยชน์สำหรับคนทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 1 ปี เพียงให้วันระยะห่างจากวัคซีนครั้งก่อนอย่างน้อย 6 เดือน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบุรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจาก 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ 1. ภาวะภูมิคุ้มกันถดถอย ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ 2. มักจะมีโรคร่วม และ 3. มีภาวะทุพโภชนาการ จะส่งผลให้เกิดโรคได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ 'ผู้สูงอายุ' ควรต้องฉีดวัคซีนให้ทั่วใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค</p>	
<p>แจ้งจับ อ.เอก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, mcot, ch7, amarintv) - กรม.สบส. เข้าแจ้งความกับ บก.ปคบ. เพื่อเอาผิดนายเกียรติ สมคิด หรือ "อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต" 3 ข้อหา ประกอบด้วย 1. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3. ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต - ล่าสุด พ่อแม่พาลูกเข้าฟ้องเรียนต่อ ปคบ. เพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับ อ.เอก หลอกเงินเพื่อลัดคิวเข้ารับรักษา 5,000 บาท และให้ชื้อยาพันกับกินอีก 2 ขวด ขวดละ 650 บาท แต่อาการเจ็บขาเรื้อรังกลับไม่ดีขึ้นตามที่อวดอ้าง</p>	-
<p>เตือนระวังโรคจากเสื้อผ้ามือสอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า - สสจ.อำนาจเจริญ แจ้งเตือนประชาชนในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง ช่วงที่มีภาวะอากาศหนาว ก่อนสวมใส่ควรนำมาต้มน้ำเดือดก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันเชื้อรา โรคผิวหนัง หรือโรคติดต่ออื่น ๆ</p>	-
<p>โรคพิษสุนัขบ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook -เพจ Drama-addict โพสต์ว่า ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนักในภาคใต้ พบสัตว์ติดเชื้อแทบทุกวัน เตือนใครที่มีสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนด่วน ถ้าถูกกัด/ เลีย รีบไปพบแพทย์</p>	-